

เศรษฐกิจรอบสัปดาห์



แอ็กเกอร์ล้วงข้อมูลลูกค้า “กลสิกร-กรุงไทย”

เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์อย่างยิ่ง เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าได้รับรายงานจากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ว่า ได้ถูกกลุ่มแฮ็กเกอร์เจาะระบบและนำเอาข้อมูลของลูกค้าธนาคารไปเปิดเผยรวม 1.23 แสนราย โดยทั้งสองธนาคารยืนยันว่าไม่มีลูกค้าได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ให้ธนาคารต่างๆ ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันปัญหาเป็นการด่วนทาง ธปท.เองก็ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์ และอาจพิจารณาออกประกาศ ธปท.ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้



เอสเอ็มอีแมตชิ่งเดย์สร้างโอกาสตลาดใหม่

งาน “SME Matching Day 2018” มหกรรมจับคู่ธุรกิจสู่ตลาดไทย-อินเตอร์ ได้นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาพบคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศรวม 20 ช่องทาง จึงช่วยเปิดโอกาสธุรกิจให้เอสเอ็มอีไทยได้ขยายคู่ค้าและเพิ่มยอดขาย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลจะผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโต และเอสเอ็มอีจะเป็นกลไกสำคัญสร้างเศรษฐกิจประเทศเข้มแข็ง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต้องปรับองค์กร ทั้งใช้เทคโนโลยี พร้อมขยายช่องทางทำตลาดที่มีศักยภาพ

ขณะที่ นายสุรรัตน์ สีลาพิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า งานครั้งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้เพิ่มช่องทางทำตลาดที่มีศักยภาพ และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง





รับสร้างบ้านขึ้นราคาปรับค่าแรงวัสดุพุ่ง

จากการที่ภาครัฐออกมาประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น เป็นวันละ 308-330 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

นางศิริพร สิงห์รัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกของสมาคมรับสร้างบ้านทยอยปรับราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 5-10% ตามต้นทุนค่าแรง อย่างไรก็ตามก็ตีภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสิ้นปี เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% หรือ 7,000 ล้านบาท

ขณะที่ น.ส.ศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กรรมการบริษัท บริษัท ซีคอน โฮม กล่าวว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ค่าเหล็ก รวมถึงค่าแรงงาน ทำให้ในเดือน ส.ค. 2561 บริษัทจะปรับราคาสร้างบ้านใหม่ขึ้นราว 3-5%



ตลท.พร้อมเป็นแหล่งระดมทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวในงานบางกอก โพสต์ ฟอรัม หัวข้อ “ตลาดทุนไทย พลังแห่งการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ” ว่า ตลท.พร้อมเป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของประเทศให้เติบโตต่อเนื่องและก้าวสู่ยุคต่อไป โดยเฉพาะการผลักดันให้ไทยแข่งขันบนเวทีโลกได้สอดคล้องและรองรับกับแผนงานของรัฐบาล คือ ไทยแลนด์ 4.0 การผลักดัน 10 อุตสาหกรรมใหม่เพื่อให้ประเทศมีการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความอยู่ดีกินดีที่เป็นบริษัทระดับโลก